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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี 
การประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปี ๒๕๕๖  
วันจันทรท่ี์ ๒๔ เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. 

 
นายสารัทธ์ เพชรรามวงศ ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร บัดนี้ได ้
เลขานุการสภาฯ เวลาการประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว 

ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป เชิญครับ 

 
นายมงคล สิทธิชัย ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภา อ่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประกาศสภาเทศบาลตําบลพรุพี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ 
 
นายสารัทธ์ เพชรรามวงศ ์ อ่านประกาศสภาเทศบาลตําบลพรุพี  เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ  
เลขานุการสภาฯ 
 
นายมงคล สิทธิชัย ต่อไป กระผมขอดําเนินการประชุมสภาเทศบาล  ตามระเบียบวาระ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 
     ๑.การจัดโครงการมิตรประชา ของกองบิน ๗ ในวันท่ี ๒๕ มิถุนายน  
    ๒๕๕6 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๒ 
     ๒. โครงการแข่งขันกีฬาวันจุฬาภรณ์  ในวันท่ี  ๔ กรกฎาคม  
    ๒๕๕6 ณ อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ๓.การแข่งขันกีฬาเครือข่ายพรุพี – ควนศรี เกมส์ ณ สนามโรงเรียน 
    พรุพีพิทยาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม   

 
นายมงคล สิทธิชัย  เชิญท่านสมาชิกฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑   
ประธานสภาเทศบาล ฯ            ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖  ว่ามีข้อความตอนใด ควรแก้ไข หรือเพ่ิมเติมใน 

สาระสําคัญ อีกหรือไม่  ขอเชิญครับถ้าไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯตรวจสอบ
องค์ประชุม    

       
นายสารัทธ์ เพชรรามวงศ ์ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุม จํานวน  
เลขานุการสภาฯ ๑๑  ท่าน ครบองค์ประชุมตามท่ีกฎหมายกําหนด ครับ 
 

นายมงคล สิทธิชัย ต่อไปผมจะขอมติจากท่ีประชุม สมาชิกสภาท่านใด “เห็นสมควรรับรอง” 
ประธานสภาเทศบาล ฯ          รายงานการประชุมสภาเทศบาลดังกล่าว   ขอได้โปรดยกมือข้ึนครับ 
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มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ      ๙         เสียง 
                      ไม่เห็นชอบ            -       เสียง 
                     งดออกเสียง          ๒         เสียง 
 
นายมงคล สิทธิชัย  เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติ “รับรองรายงานการประชุม ด้วย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  คะแนนเสียงเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง   ๒   เสียง 

ระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่อง กระทู้ถาม  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้ว  เสร็จ (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องด่วน (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 
  ๖.๑ การเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ จํานวน ๒ คน เพื่อร่วม

เป็นคณะกรรมการจริยธรรมฯของสภาเทศบาลตําบลพรุพี 
 
นายมงคล สิทธิชัย  ตามท่ีเทศบาลตําบลพรุพีได้ออกระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรม 
ประธานสภาเทศบาลฯ ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลพรุพี 

พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นของเทศบาลตําบลพรุพี 
ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลาง
ทางการเมือง อํานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก  
ธรรมาภิบาล โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายสภาท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุม กํากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  

ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงระเบียบเกี่ยวข้อง ขอ
เชิญครับ 

 
นายสารัทธ์   เพชรราวงศ์ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตาม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภา 

ท้องถ่ินของเทศบาลตําบลพรุพี พ.ศ. ๒๕๕๖ ” ซึ่งออกตามคําแนะนําของสํานัก
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กําหนดใหป้ระธานสภาเทศบาล มีหน้าท่ีกํากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด  

โดยความนัย ข้อ ๓๑ ให้ประธานสภาเทศบาล แต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ินฯ ข้ึน เพ่ือควบคุม 
กํากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบด้วย 

                   ๑) ประธานสภาเทศบาลเป็น  ประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
                                ๒) สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือก จํานวน ๒ คน  
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๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๖ คน ท่ีผู้กํากับดูแล 
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นๆ เป็นผู้เลือก  

๔) หัวหน้าสํานักงานปลัดเทศบาล  เป็น เลขานุการคณะกรรมการ 
ท้ังนี้ หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าวต้อง 

ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้
นายกเทศมนตรีพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากตําแหน่งในฝ่ายบริหาร  

     และ ข้อ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน้าท่ี ดังนี ้

๑) ควบคุม กํากับ ส่งเสริมและให้คําแนะนําในการใช้บังคับ 
    ประมวลจริยธรรมนี้ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
      ๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรม 
เห็นเองก็ได ้

       ๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ  
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง สง่
เอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้
ถ้อยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

       ๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือ 
ให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

       ๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวล 
    จริยธรรมนี ้     

๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่อง
นั้นเป็นเรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

       ๗) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี ้หรือตามท่ีผู้ตรวจการ 
    แผ่นดินมอบหมาย 

  การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ...กล่าวคือต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งการลงมติใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ท้ังนี้ เม่ือมีกรณี
การร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า มีการปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ประธานสภาเทศบาลจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม เป็นผู้รับผิดชอบ
พิจารณาดําเนินการ ตามความนัย ข้อ ๓๓ 

 
นายมงคล สิทธิชัย  ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอตัวบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ินเทศบาลตําบลพรุพี ครับ 
  

   นายยุทธนา แสงสุวรรณ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายยุทธนา แสงสุวรรณ สมาชิก 
   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี ๑ ขอเสนอ นางอรวรรณ นาคสวัสดิ์  สมาชิกสภา

เทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี ๒   ผู้รับรอง นายอํานวย รักชาติ/ นางพรรณี หมุนเวียน 
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นางพรรณี หมุนเวียน กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉัน นางพรรณี หมุนเวียน สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี ๒ ขอเสนอ นายยุทธนา แสงสุวรรณ สมาชิกสภา

เทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
ผู้รับรอง นายอํานวย รักชาติ/ นางอรวรรณ นาคสวัสดิ์   
 

นายมงคล  สิทธิชัย    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิม  กรณีการเสนอชื่อครบตามจํานวนให้ถือว่าบุคคลผู้ได้รับ

การเสนอชื่อเป็นผู้ได้รับคัดเลือก 
ต่อไปเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมท่ี  

 
๖.๒ การพิจารณารายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๖ คน เพื่อเสนอให้

ผู้ ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานีพิจารณาเลือกเป็นคณะกรรมการ
จริยธรรมฯของสภาเทศบาลตําบลพรุพี 

     ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
        สุราษฏร์ธานีพิจารณาเลือกเป็นคณะกรรมการจริยธรรมฯของสภา 
 เทศบาลตําบลพรุพี 
 
นายทวีศักดิ์ โอชา กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รอง 
รองนายกเทศมนตร ี นายกเทศมนตรตีําบลพรุพี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี ขอ

เสนอรายชื่อบุคคลดังนี ้
๑. นายอพิชิต จันทร์เดช 
๒. นายประเสริฐ   เพชรเจริญ 
๓. นายจอม  ไทยเกิด 
๔. นายณรงค์   สวนกูล 
๕. นายสมศักดิ์    สุวรรณมณี 
๖. นายสายัณญ์  เยี่ยมบุญยะ 

 
นายมงคล   สิทธิชัย     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิม 
ประธานสภาเทศบาล กรณีการเสนอชื่อครบตามจํานวนให้ถือว่าบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้

ได้รับคัดเลือก 
ต่อไปเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมท่ี  
 
๖.๓ รายงานข้อมูลสถานะการเงินการคลังของเทศบาลตําบลพรุพี ขอเชิญ  
ท่านนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี ผู้เสนอญัตตคิรับ 

 

นายทวีศักดิ ์  โอชา กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รองนายก 
รองนายกเทศมนตร ี เทศมนตรีตําบลพรุพี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี ขอ

มอบหมายให้นายสินชัย วงศ์จินดา เลขานุการนายกฯ และนางนันทา โพธิ์โพ้น
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
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นายมงคล  สิทธิชัย ขอเชิญนายสินชัย วงศ์จินดา เลขานุการนายกฯ และคุณนันทา โพธิ์โพ้น 
ประธานสภาเทศบาล ผอ.กองคลังครับ 
 
นายสินชัย วงศ์จิดา กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายสินชัย วงศ์จินดา เลขานุการ 
เลขานุการนายกฯ นายกฯขอรายงานสถานะการเงิน การคลังของเทศบาลตําบลพรุพี ตั้งแต่วันท่ี ๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๕ จนถึง วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดังนี ้
 ณ วันท่ี ๓๑พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีรายรับจริง และจ่ายจริง (ตามเอกสาร ๖.๓) 

ดังนี ้
    ประมาณการ (บาท) รับ/จ่ายจริง (บาท) 
 ๑.รายรับ  ๒๖,๘๖๙,๘๑๐  ๒๐,๙๓๙,๑๐๒.๗๗ 
 ๒.รายจ่าย  ๒๖,๘๖๘,๐๘๘  ๑๐,๔๔๑,๙๖๔.98 
 ๓.ยอดรายรับต่ํากว่าประมาณการ ๕,๙๓๐,๗๐๗.๒๓ บาท 
 ๔.ยอดรายจ่ายต่ํากว่าประมาณการ ๑๖,๔๒๖,๑๒๓.๐๒ บาท 
  ส่วนของรายละเอียดของรายงานยอดเงินสะสม ผอ.กองคลังจะเป็นผู้

ชี้แจงต่อสภา 
 
นางนันทา โพธิ์โพ้น กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉันนางนันทา โพธิ์โพ้นผอ.กองคลัง 
ผอ.กองคลัง ขอรายยอดเงินสะสมของเทศบาลตําบลพรุพี ณ วันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

(ตามเอกสาร ๖.๓) ดังนี ้
๑.ยอดเงินสะสมท่ีสามารถจ่ายได้ ๒,๖๖๘,๔๘๖.๗๕ บาท 

  ๒.ยอดเงินทุนสํารองสะสม ๑๑,๙๓๗,930.๖๒ บาท 
  ๓.ยอดเงินทุนสํารองสะสมส่วนท่ีเกินร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณ

รายจ่ายประจําปี ๕,๒๒๐,๙๐๘.๖๒ บาท  
 
นายมงคล  สิทธิชัย มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ /ถ้ามีขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายไตรลาศ เกตุณรายณ ์ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
  มีข้อสอบถามว่ายอดเงินสะสมท่ีจ่ายได้มีจํานวนท้ังสิ้นมีสองยอด คือ 

 ๒,๖๖๘,๔๘๖.๗๕ บาท และ ๕,๒๒๐,๙๐๘.๖๒ บาท ใช่หรือไม่ ถ้าใช่
แสดงว่าเป็นยอดเงิน ประมาณเจ็ดล้านแปดแสนกว่าบาท เม่ือหักยอดท่ีขอ
จ่ายขาดในครั้งนี้แสดงว่ายังมีเงินสะสมเหลืออยู่อีก จึงอยากให้ผู้บริหาร
พิจารณาโครงการเพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ิมเติม เพ่ือแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป  

 
นายมงคล  สิทธิชัย ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ โอชา 
ประธานสภาเทศบาล   
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นายทวีศักดิ์ โอชา กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รอง 
รองนายกเทศมนตร ี นายกเทศมนตรตีําบลพรุพี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี  

การจ่ายขาดเงินสะสมมีสองลักษณะคือการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เพ่ือก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตประปา จํานวน ๓ โครงการ  เป็นเงิน 
๑,๗๒๒,๐๐๐ บาท ซึ่งเงินสะสมมีอยู่ ๒,๖๖๘,๔๘๖.๗๕ บาท จึงไม่เพียง
พอท่ีจะทําโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจํานวน  ๓,๗๔๐,๐๐๐ บาท จึงได้ขอ
อนุมัติจ่ายทุนสํารองในโครงการดังกล่าว สําหรับยอดเงินสะสมท่ีเหลือจะได้มี
การหารือกับทางสมาชิกและฝ่ายบริหารว่ามีโครงการอะไรท่ีมีความจําเป็น
เร่งด่วนอีกหรือไม่ หากมีก็จะนําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อสภาฯพร้อมๆ
กับการทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯซึ่งจะต้องทําให้แล้วเสร็จภายใน
วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดําเนินการได้ทันเพ่ือ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 

 
นายมงคล  สิทธิชัย     ขอเชิญคุณไตรลาส เกตุณรายณ์ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายไตรลาศ เกตุณรายณ ์ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
  ได้มีการจ่ายขาดเงินสะสมไว้แล้วจํานวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี ๓ และโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัววี ในหมู่ท่ี ๕ และหมู่ท่ี ๖ แต่ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว ไม่
ทราบว่ามีการดําเนินการไปแล้วหรือไม่ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา จึงอยากทราบว่าผู้บริหารจะมีการดําเนินการอย่างไร จะ
ดําเนินการต่อหรือปล่อยให้งบประมาณตกไป 

 
นายมงคล  สิทธิชัย ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ โอชา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายทวีศักดิ์ โอชา กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา  
รองนายกเทศมนตร ี รองนายกเทศมนตรตีําบลพรุพี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี  

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี ๓ มีการทําสัญญาและก่อ
หนี้ผูกพันแล้ว ส่วนโครงการก่อสร้างรางระบายน้ําผู้รับเหมาท้ิงงานโดยไม่ได้มี
การเบิกจ่าย ซึ่งตามระเบียบฯจะต้องดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ ซึ่งยังพอมีเวลาสําหรับดําเนินการอยู่ และขณะนี้มีการประกาศ
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดังกล่าวอยู่ คาดว่าเม่ือทําถนน
เสร็จ ก็จะได้มีการในส่วนของรางระบายน้ําต่อไป 

 
นายมงคล  สิทธิชัย    ขอเชิญคุณจรูญ สวัสดิ์เมือง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 



7 
 

นายจรูญ สวัสดิ์เมือง กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายจรูญ สวัสดิ์เมืองสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 

ตามท่ีผู้บริหารชี้แจง โครงการดังกล่าวผู้รับจ้างได้ท้ิงงานไปแล้ว ผมคิด
ว่าควรปล่อยให้งบประมาณตกไป และทําโครงการใหม่เสนอข้ึนมาแทนเป็น
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปิดเพ่ือความปลอดภัยในการ
ใช้ถนนเนื่องจากถ้าทําเป็นรางรูปตัววีซึ่งรางกว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร จะทํา
ให้ถนนแคบ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย    ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ โอชา 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายทวีศักดิ ์ โอชา กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รอง 
รองนายกเทศมนตร ี นายกเทศมนตรตีําบลพรุพี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี 

ขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่าในสมัยท่ีเป็น อบต.ในฐานะสมาชิกจะไม่ค่อยมีใคร
เข้าไปแตะต้องหรือตรวจสอบโครงการในหมู่บ้านอ่ืน แต่เม่ือเข้ามาเป็น
ผู้บริหารก็จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้ ซึ่งการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นการจ่ายขาด
เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่ถ้าสมาชิกมีความเห็นว่าควร
เปลี่ยนรูปแบบโครงการผู้บริหารก็พร้อมครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย     ขอเชิญคุณไตรลาส   เกตุณรายณ์ 
ประธานสภาเทศบาล  
  
นายไตรลาศ เกตุณรายณ ์ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 

ท่ีผ่านมาโครงการดังกล่าวได้รับการทักท้วงว่าหากดําเนินการตาม
รูปแบบจะทําให้ถนนแคบลงซึ่งท่ีจริงผู้บริหารไม่มีความจําเป็นต้องขอมติจาก
ท่ีประชุมแต่ประการใด เพียงแต่ปล่อยให้โครงการตกไป แล้วทําโครงการใหม่
เสนอเข้ามาแทน 

 
นายมงคล สิทธิชัย     ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ โอชา 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายทวีศักดิ์ โอชา      กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รอง 
รองนายกเทศมนตร ี     นายกเทศมนตรตีําบลพรุพี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี 

ผู้บริหารพร้อมท่ีจะมีการดําเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อเสนอ
ของสมาชิกและประชาชน แต่หากจะดําเนินการในสมัยประชุมนี้คงไม่
สามารถทําได้ทันเพราะเหลืออีกไม่ก่ีวันก็จะปิดสมัยประชุม ซึ่งทางผู้บริหาร
รับท่ีจะพิจารณาดําเนินการในสมัยประชุมหน้าประมาณเดือนสิงหาคมครับ 
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นายมงคล  สิทธิชัย     ขอบคุณ คุณทวีศักดิ์ โอชา ครับถ้าไม่มีท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิม ผมขอพักการ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุม ๑๕ นาทีครับ 
 
นายสารัทธ์   เพชรราวงศ ์    เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุม จํานวน 
เลขานุการสภาฯ    ๑๑ ท่าน ครบองค์ประชุมตามท่ีกฎหมายกําหนด ครับ 
 
นายมงคล  สิทธิชัย     ต่อไปเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมท่ี 
ประธานสภาเทศบาล ๖.๔ การขออนุมัติ  โอนงบประมาณ และแก้ไขคําชี้แจงรายละเอียด

งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเทศ
บัญญัติฯงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

          ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี ผู้เสนอญัตติครับ 
 
นายทวีศักดิ ์โอชา      กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา  
รองนายกเทศมนตร ี    รองนายกเทศมนตรตีําบลพรุพี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี 

ขอเสนอญัตติขออนุมัติ โอนงบประมาณ และแก้ไขคําชี้แจงรายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ
ฯ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครับ 

  ระเบียบวาระท่ี ๖.๔.๑ขออนุมัติโอนลด/เพ่ิม งบประมาณในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างตามเทศบาลบัญญัติฯงบประมาณ 

-โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการติดตั้งเครื่องรับวิทยชุนิดไร้สาย  ตั้งไว้ 300,000.- บาท งบประมาณ
ก่อนโอน คงเหลือ 300,000.- บาท  โอนลด  270,000.- บาท งบประมาณ
หลังโอน คงเหลือ  30,000.- บาท   

-โอนเพ่ิมแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์   ตั้งไว ้65,000.-  บาท งบประมาณก่อนโอน คงเหลือ  
21,874.70   บาท โอนเพ่ิม 270,000.-  บาท  งบประมาณหลังโอน 
คงเหลือ  291,874.70    บาท  

     เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง 
  หมายเลขทะเบียน กบ-9376 สุราษฎร์ธานี และงบประมาณท่ีตั้งไว้มีไม่   
  เพียงพอสําหรับการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
 สาเหตุท่ีขอโอนเนื่องจากช่วงก่อนเลือกตั้งรถยนต์ส่วนกลางได้เกิด   
อุบัติเหตุทําให้รถได้รับความเสียหาย ซึ่งเทศบาลได้ส่งไปให้ช่างท่ีศูนย์โตโยต้า
ท่าทอง ประมาณราคา ซึ่งได้รับแจ้งว่ารถเสียหายมากหากซ่อมก็จะได้รับรถ
ในช่วงปลายปี ตอนนี้เทศบาลมีรถใช้อยู่คันเดียวซึ่งเป็นคันเก่าอายุประมาณ
สิบปี ส่วนเรื่องค่าเสียหายฝ่ายนิติกรกําลังดําเนินการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบ
อยู่ ซึ่งการซ่อมเทศบาลจะต้องเป็นผู้ดําเนินการไปก่อน แต่งบประมาณท่ีตั้งไว้
มีไม่เพียงพอจึงต้องขอความเห็นใจจากสภาในส่วนนี ้

  ระเบียบวาระท่ี ๖.๔.๒ ขออนุมัติโอนลดงบประมาณในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างตามเทศบาลบัญญัติฯงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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     เดิมแผนงานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่า 
       ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล 
       พรุพี หมู่ท่ี 4 จํานวน 640,000 บาท 

- โอนลด  530,000.-  บาท เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงาน 

  บริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค      
  โครงการก่อสรา้งอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพรุพี หมู่ท่ี 4   

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพรุพี เป็นอาคาร   
คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 60 ตร.
ม. พร้อมครุภัณฑ์ท่ีจําเป็นสําหรับการใช้งาน (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลพรพีุ) 

ในส่วนนี้เดิมเป็นการตั้งงบไว้เพ่ือต่อเติมและปรับปรุงอาคารหลังเดิมเพ่ือ
เป็นห้องทํางานของนายก แต่ทางฝ่ายบริหารเห็นว่าควรมีการเปลี่ยนแปลง
โครงการเพ่ือไปก่อสร้างอาคารหลังใหม่เนื่องจากในส่วนของสํานักงานมีความคับ
แคบโดยเฉพาะในห้องส่วนการคลังเวลามีผู้มาติดต่อเสียภาษี มีเก้าอ้ีอยู่แค่ สาม
ตัว ภายในก็แออัด จึงได้มีแนวคิดท่ีจะสร้างอาคารใหม่เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ส่วนอาคารหลังเดิมก็ซ่อมแซมในส่วนของหลังคาเนื่องจากท่านทราบดี
ว่ามีมูลค้างคาวส่งกลิ่นเหม็นจนไม่สามารถนั่งทํางานได้ ผู้ปฎิบัติงานได้รับความ
ลําบาก ผู้บริหารจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขปรับปรุง ท่านนายกฯเลยยอมสละใน
ส่วนของตัวเองเพ่ือให้มีงบประมาณสําหรับปรับปรุงอาคารเดิมและก่อสร้าง
อาคารใหม่สําหรับบริการประชาชน 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๔.๓ ขออนุ มัติ เปลี่ยนแปลง/แก้ไขคําชี้แจง
งบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างตามเทศบาลบัญญัติฯ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

เดิมแผนงานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพรุพี 
หมู่ท่ี 4  จํานวน  110,000 บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพรุพี โดย
เปลี่ยนฝ้าเพดานซ่อมแซมส่วนประกอบของหลังคา ได้แก่ เชิงชาย ปิดนกและ
ทาสีกระเบื้องมุงหลังคาเดิม พร้อมต่อเติมอาคารด้านหน้าขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยไม่
น้อยกว่า 34 ตารางเมตร พรอ้มจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีจําเป็นสําหรับใช้ภายในอาคาร 

แก้ไข/เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเป็นแผนงานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ค่า
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลพรุพี หมู่ท่ี 4  จํานวน  110,000 บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพรุพี หมู่ท่ี 4 
โดยเปลี่ยนฝ้าเพดานซ่อมแซมส่วนประกอบของหลังคา ได้แก่เชิงชาย ปิดนก 
รื้อทําความสะอาดและทาสีกระเบื้องมุงหลังคาเดิม 
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ระเบียบวาระท่ี ๖.๔.๔ ขออนุมัติโอนลดงบประมาณในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายประจํา ตามเทศบาล
บัญญัติฯงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

โอนลด  จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ค่า ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งเครื่องรับวิทยุชนิดไร้
สาย  งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จํานวน 
30,000 บาท โอนลดครั้งนี้ จํานวน 30,000 บาท  

โอนลด  จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  เงินเดือนพนักงาน  
งบประมาณตั้งไว้ 839,640 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จํานวน 
418,340 บาท โอนลดครั้งนี้ จํานวน 32,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน 386,340.- บาท 

เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน  แผนงานการพาณิชย์  งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุ่มใต้น้ํา จํานวน 2 
เครื่อง  งบประมาณ  62,000  บาท  

เหตุผลท่ีเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณเนื่องจาก ในช่วงแล้ง
ท่ีผ่านมา ทางเทศบาลได้ขอใช้นําประปาของโรงเรียนพรุพีซึ่งอยู่ระหว่างปิด
เทอม จํานวน ๒ ตัว แต่พอโรงเรียนเปิดเทอมทางโรงเรียนให้ใช้ได้เพียงตัวเดียว 
ทําให้ระบบประปาเดิมของเทศบาลต้องจ่ายน้ําท้ังในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี ๑,๔,๖ ทําให้
เครื่องสูบน้ํามีปัญหาเนื่องจากทํางานหนัก จึงจําเป็นต้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่ และ
ประกอบกับเครื่องสูบน้ําดังกล่าวก็เป็นเครื่องท่ีนํามาจากประปาหมู่ท่ี ๓ ซึ่งเม่ือ
หมู่ท่ี ๓ มีการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเสร็จก็ต้องนําเครื่องสูบน้ําขนาด ๓ แรงม้า 
ไปใชจ้ึงจําเป็นต้องขออนุมัติซ้ือท้ัง ๒ ตัว 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๕ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือตั้งจ่ายในหมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน จํานวน ๓ รายการ  
 ๑.ขยายเขตประปาหมู่บ้าน จํานวน ๓ จุด งบประมาณ ๘๒,๐๐๐ บาท 

 -ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านนายจันดี สุทธิรักษ์ – ร้านเอเชียค้าไม้  
หมู่ท่ี ๑ ตําบลพรุพี  โดยขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ํา ความยาวรวม ๒๒๐ เมตร  
งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท 
 -ขยายเขตประปาหมู่บ้าน สามแยกไปรษณีย์– ซอยหนองใหญ่ หมู่ท่ี 
๑,๒ ตําบลพรุพี  โดยขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ํา ความยาวรวม ๒๖๐ เมตร  
งบประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท 
 -ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านอินทนิลงาม หมู่ท่ี ๓  ตําบลพรุพี  โดย
ขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ํา ความยาวรวม ๓๒๐ เมตร  รายละเอียดตาม
เอกสารประมาณราคาท่ีแนบ งบประมาณ ๒๙,๐๐๐ บาท 

 ๒.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ซอยบนควน หมู่ท่ี ๕ 
     ตําบลพรุพี อําเภอบ้านนาสาร จงัหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามแบบ 
     เทศบาลตําบลพรุพี งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๓.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดฯ หมู่ท่ี ๑  
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     ตําบลพรุพี อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามแบบ 
     เทศบาลตําบลพรุพี งบประมาณ ๘๔๐,๐๐๐ บาท 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๖ ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือ
ตั้งจ่ายในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน  
 ๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยสันต ิ

     สุข –แยกร้านค้าชุมชน หมู่ท่ี ๓ ตําบลพรุพี อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร ์
     ธานี  โดยก่อสร้างถนนลาดยางความยาวรวมท้ังสิ้น ๑.๑๗๕ กิโลเมตร จํานวน  
     ๑ ช่วง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร  รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลพรุพี 
      ๓,๗๔๐,๐๐๐ บาท 
      ความจําเป็นท่ีต้องขออนุมัติจ่ายฯเนื่องจากนายกฯมีความต้องการให ้
     ประชาชนอยู่ดีกินดีจึงได้กําหนดนโยบายไว้หลายด้านโดยได้มอบให้ผมดูแล 
     ในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะถนน ซึ่งตอนนี้ถนนท่ีอยู่ในความ 
     ดูแลของเทศบาลมีอยู่ สามสิบกว่าสาย ซึ่งผู้บริหารต้องดูแลท้ังหมด เพียงแต ่
     ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๓ เป็นหมู่บ้านท่ีกว้างมีถนนมากท่ีผ่านมาได้รับการก่อสร้าง 
     เพียงปีละ ร้อยถึงสองร้อยเมตร ปีก่อนก็ต้องนํางบฯไปแก้ปัญหาเรื่องน้ํา กับ 
     เรื่องไฟก่อนทําให้ถนนไม่ได้รับการพัฒนาเท่าท่ีควร ไม่อยากให้มองว่าเพราะ 
     เป็นพ้ืนท่ีของรองนายก เพียงแต่ผู้บริหารอยากทําให้เสร็จเป็นสายๆไม่อยาก 
     ใช้การหารงบประมาณกันเหมือนเม่ือก่อนถ้าทําก็จะทําให้เสร็จท้ังสาย 
      ส่วนเรื่องขยายเขตประปา เนื่องจากผู้บริหารชุดก่อนได้สร้างระบบ 
     ประปาไวแ้ละสมาชิกฯเคยถามว่าทําไมไม่ขยายเขตให้ท่ัวถึงก็ได้รับคําตอบว่า 
     มีงบประมาณไม่เพียงพอ ผู้บริหารชุดนี้รู้สึกเห็นใจเพราะยังมีประชาชนได้รับ 
     ความเดือดร้อนอยู่โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจึงได้ดําเนินการเพ่ือแก้ปัญหา 
     ดังกล่าว 
      โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบนควน ผู้บริหารจะขอใช ้
     น้ําจากบ่อบาดาลของหมู่ท่ี ๕ สาเหตุท่ีงบประมาณสูงเนื่องจากต้องสูบส่งน้ํา 
     เข้าถังพักซึ่งมีระยะทาง ร้อยกว่าเมตร แล้วสูบข้ึนถังประปาอีกที ส่วน 
     โครงการก่อสร้างระบบประปาท่ีศูนย์ถ่ายทอด หมู่ท่ี ๑ ต้องมีการขุดบ่อบาดาล 
     และขยายเขตไฟฟ้า จึงทําให้งบประมาณใกล้เคียงกับของหมู่ท่ี ๓  เม่ือ 
     ดําเนินการแลว้เสร็จจะจ่ายน้ําให้กับโรงงานทํายางแผ่น และพ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๑ 
     บริเวณหน้าปั๊มน้ํามัน โดยตัดน้ําท่ีจ่ายมาจากโรงเรียนราชประชา ซึ่งจะ 
     สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ และเป็นการส่งเสริม 
     วิสาหกิจชุมชนตามนโยบายของผู้บริหาร และขออนุญาตให้เลขานุการนายก 
     เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 
นายมงคล  สิทธิชัย  ขอเชิญนายสินชัย วงศ์จินดา เลขานุการนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายสินชัย  วงศ์จนิดา  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายสินชัย วงศ์จินดา เลขานุการ 
เลขานุการนายกฯ  นายกฯ  บริเวณทางศูนย์ฯจะมีบ้านเรือนอยู่ ๓ ครัวเรือน ซึ่งยังไม่มีน้ําประปาใช้  

นอกจากท่ีศูนย์ถ่ายทอดฯได้มีการก่อสร้างห้องประชุมซึ่งมีห้องน้ําแต่การใช้น้ํา
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ต้องใช้น้ําจากในสระเวลาฝนตกน้ําก็จะขุ่น หากไฟดับกรรมการก็ต้องไปตักน้ํามา
ใส่ทําให้ไม่ได้รับความสะดวกเวลามีการประชุม และในสมัยนายกสุกลฯ ได้
สนับสนุนกลุ่มรับซื้อน้ํายาง ซึ่งได้ดําเนินการรับซื้อน้ํายางจากสมาชิกแล้วไปส่ง
โรงงาน แต่ประสบปัญหาขาดทุนมาตลอดและไม่มีกําไร แต่เม่ือได้รับคําแนะนํา
จากเกษตรอําเภอให้นําไปขายท่ีห้วยมุดซึ่งเป็นโรงงานยางแผ่นทําให้ทางกลุ่มเริ่มมี
กําไร และได้มีการเปิดชมุนุมเกษตรกรท่ีนาสารโดยมีการประกันราคาในการรับซื้อ
ยางแผ่นซึ่งจะทําให้มีกําไร ๒-๓ บาท/กิโลกรัม ซึ่งขณะนี้สมาชิกได้เข้าหุ้นกัน
ระดมทุนเพ่ือก่อสร้างโรงรม มีเงินทุนประมาณสองล้าน สามารถผลิตได้ประมาณ
วันละห้าร้อยกิโลกรัม ซึ่งการทํายางแผ่นต้องใช้น้ําสําหรับการผลิต จึงเป็นท่ีมา
ของการเสนอโครงการดังกล่าว 

 
นายมงคล  สิทธิชัย ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ โอชา 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายทวีศักดิ์ โอชา   กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รอง 
รองนายกเทศมนตร ี  นายกเทศมนตรตีําบลพรุพี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  
๖.๗  ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนตาม มาตรา 67 ทวิ แห่ง 

พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 4) แผนงานเคหะและ
ชุมชน  เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านนาสาร สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า ซอยเกาะแก้ว หมู่ท่ี ๕  
จํานวน ๑๑๘,๙๐๖.๙๖ บาท 

เนื่องจากโครงการตามเทศบัญญัติเดิมท่ีเทศบาลฯได้ตั้งจ่ายเงินอุดหนุน
ไว้ปรากฏว่าการไฟฟ้าฯได้ดําเนินเองโดยเทศบาลไม่ต้องอุดหนุนงบประมาณ 
ทําให้มีงบประมาณในส่วนนี้คงเหลืออยู่ ท่านนายกฯจึงมีนโยบายท่ีจะขยาย
ไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ซึ่งซอยเกาะแก้วหมู่ท่ี ๕ ยังไม่มีระบบไฟฟ้าแรง
ต่ํา ประชาชนต้องปักเสาและพาดสายเอง ระยะทางกว่า ๒๐๐ เมตร ทําให้
เกิดปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ ประกอบกับมีความพร้อมเรื่องพ้ืนท่ี
สามารถดําเนินการได้ทันที ท่านนายกเทศมนตรีจึงได้โอนงบประมาณ
รายจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2556 
และขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯเพื่อจ่ายเงินอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านนาสาร จํานวน ๑๑๘,๙๐๖.๙๖ บาท ตามความใน
มาตรา 67 ทวิ แห่ง พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 
พ.ศ. 2505)  ซ่ึงกําหนดว่า การจ่ายเงินอุดหนุน จะกระทําได้เม่ือได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว    

ในการพิจารณาวันนี้ขอให้สมาชิกพิจารณาอย่างรอบคอบเพ่ือแก้ปัญหา
ของประชาชน จึงขอความเห็นชอบจากสมาชิกทุกท่านด้วย 

 
นายสุรสิทธิ์ พ่วงฟ ู    ขอแก้ถ้อยคําในเอกสาร จากคําว่า “รายละเอียดตามแบบประมาณ 
นักบริหารงานช่าง    ราคา” เป็นคําว่า “รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีแนบ” 
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นายมงคล  สิทธิชัย     มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่/ถ้ามี ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณจรูญ สวัสดิ์เมือง 

 
นายจรูญ สวัสดิ์เมือง กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายจรูญ สวัสดิ์เมืองสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 

ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอญัตติเก่ียวกับการโอนงบประมาณ และการขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งการขอจ่ายเงินสะสมนั้นนั้นสมาชิกเข้าใจว่าเป็น
เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ แต่เรื่องการโอนงบประมาณเพ่ือไปซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนกลางนั้นอยากทราบว่ามีท่ีมาท่ีไปอย่างไร ความเสียหายเกิดจาก
อะไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ เกิดจากการใช้ในราชการหรือไม่ ไปท่ีไหน และ
ใครเป็นคนสั่งให้ไป ขอให้ผู้บริหารชีแ้จงให้ชัดเจนเนื่องจากเป็นเงินภาษีของ
ประชาชน แต่จะไม่โทษผู้บริหารชุดนี้เนื่องจากในขณะนั้นอยู่ระหว่างหาเสียง
ยังไม่ได้เข้ามาบริหาร  
 และอยากฝากเรื่องการซ่อมแซมว่าหากนําไปซ่อมท่ีศูนยจ์ะต้องจ่าย
ภาษี ๗ % เท่าท่ีทราบมาว่าค่าซ่อมสองแสนกว่าบาทลองคิดดูว่าจะเป็นค่า
ภาษีเท่าไหร่ จึงอยากให้นํามาซ่อมในพ้ืนท่ีเพราะจะถูกกวา่และได้รถเร็วกว่า 

 
นายมงคล สิทธิชัย     ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ โอชา 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายทวีศักดิ์ โอชา       กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รอง 
รองนายกเทศมนตร ี      นายกเทศมนตรตีําบลพรุพี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี 

 ขอชี้แจงวา่ในการดําเนินการดังกล่าวจะต้องมีการสอบหาผู้รับผิดทาง
ละเมิด โดยดูว่าการใช้รถเป็นการใช้ในราชการและเกิดจากความประมาท
เลินเล่อหรือไม่ หากเกิดจากความประมาทพนักงานขับรถก็ต้องรับผิดชอบซึ่ง
ขณะนี้กรรมการกําลังสอบสวนอยู่ ประกอบกับรถของเทศบาลไม่ได้มีการทํา
ประกันไวส้่วนเรือ่งราคาสองแสนกว่านั้นเป็นเพียงประมาณการในเบื้องต้นซึ่ง
เม่ือถอดซ่อมจริงๆอาจมีค่าใช้จ่ายบางรายการเพ่ิมข้ึน ซึ่งงบฯท่ีตั้งไว้มีไม่เพียง
พอท่ีจะดําเนินการ ซึ่งเม่ือมีความชัดเจนจะชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบอีกครั้ง 

 
นายมงคล  สิทธิชัย    มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่/ถ้ามี ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณวณิชยา อู่ทรงธรรม 

 
นางวณิชยา อู่ทรงธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉันนางวณิชยา อู่ทรงธรรมสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
  ขอสอบถามเรื่องการโอนงบประมาณเพ่ือใช้ในการซ่อมรถยนต ์

เนื่องจากไม่มีรายละเอียดให้สมาชิกดูเลยว่าซ่อมอะไรบ้าง 
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นายมงคล  สิทธิชัย ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ โอชา 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายทวีศักดิ์ โอชา   กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รอง 
รองนายกเทศมนตร ี  นายกเทศมนตรตีําบลพรุพี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี 

 ประมาณการท่ีแจ้งเป็นเพียงยอดเบื้องต้นไม่สามารถระบุตัวเลขท่ี
ชัดเจนได้ ต้องรอให้ช่างถอดชิ้นส่วนออกมาตรวจดูก่อนว่ามีชิ้นส่วนไหนชํารุด
บ้าง 
 

นายสุรสิทธิ์ พ่วงฟู  ตามประมาณราคาท่ีแจ้งมาเป็นเพียงค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ไม่สามารถนํามาเป็น 
นักบริหารงานช่าง  ตัวเลขท่ีชัดเจนได้ แต่ในการดําเนินการจะมีคณะกรรมการ และฝ่าย 
    พัสดุตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง สามารถตรวจสอบได้ 
 
นายมงคล  สิทธิชัย  ขอเชิญนายสินชัย วงศ์จินดา เลขานุการนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายสินชัย วงศ์จนิดา กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายสินชัย วงศ์จินดา เลขานุการ 
เลขานุการนายกฯ นายกฯ 

 เข้าใจความรู้สึกของสมาชิกว่าการมีเพียงยอดตัวเลขมาโชว์ไม่สามารถ
ทําความเข้าใจได้ ซึ่งในส่วนของการซ่อมจะต้องมีซาก/ชิ้นส่วนมาแสดง ซึ่งผมได้
ดูในท่ีเกิดเหตุไม่ได้มีชิ้นส่วนใดตกหล่นอยู่ เพราะฉะนั้นเม่ือซ่อมจะต้องมีซาก
อะหลั่ยท่ีซ่อม/เปลี่ยนมาแสดงด้วย 

 
นายมงคล  สิทธิชัย  ขณะนี้ใกล้จะถึงเวลา ๑๓.๐๐ น.แล้ว ผมขอพักการประชุมหนึ่งชั่วโมงครับ 
ประธานสภาเทศบาล  และนัดประชุมอีกครั้งในเวลา ๑๔.๐๐ น. 
 
พักการประชุม   
 
เริม่ประชุมต่อ เวลา ๑๔.๐๐น. 
 
 นายสารัทธ์  เพชรรามวงศ์ เรียนท่านประธานสภา ขณะนี้ถึงเวลานัดประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาอยู่ในท่ี 
เลขานุการสภาฯ  ประชุมจํานวน ๑๑ ท่าน ครบองค์ประชุมตามท่ีกฎหมายกําหนด ครับ 
 
นายมงคล   สิทธิชัย  การพิจารณาในวาระท่ี ๖.๔ -๖.๗ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีก 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่/ถ้ามี ขอเชิญครับ ขอเชิญคุณสุริยา ประพันธ ์
 
นายสุริยา ประพันธ ์ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายสุริยา ประพันธ์สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
  ขอสอบถามเรื่องการซ่อมรถ ตามท่ีท่านเลขานายกฯแจ้งว่าการซ่อม

จะต้องนําซากมาแสดงให้ตรวจสอบ แต่ผมไม่แน่ใจว่าเวลาซ่อมจริงอู่จะเหลือ
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ซากให้ตรวจสอบได้แค่ไหน ผมเข้าใจตามท่ีท่านทวีศักดิ์ฯชี้แจง แต่ผมในฐานะ
สมาชิกต้องขอตรวจสอบเพ่ือความตรงไปตรงมา และขอให้ผู้บริหารช่วยชี้แจง
ว่าในเบื้องต้นมีการซ่อมอะไรบ้าง เช่น ซ่อมล้อก่ีล้อ หรือเปลี่ยนอะไหล่ 
อะไรบ้าง 

 
นายมงคล  สิทธิชัย ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ โอชา 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายทวีศักดิ์   โอชา      กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา  
รองนายกเทศมนตร ี    รองนายกเทศมนตรตีําบลพรุพี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี 
  ท่ีจริงตอนท่ีลากออกมาจากศูนย์ฯผมได้ถ่ายรูปเอาไว้ แต่ไม่ได้เอามาให้

สมาชิกฯดู ถ้าท่านอยากดูก็มาขอดูได้ ซึ่งรถดังกล่าวเสียหายท้ังคัน บอกตรงๆ
ว่าถ้าเป็นรถส่วนตัว ผมคงขายซากไปแล้ว ในส่วนของการซ่อมในปัจจุบันจะ
ใช้การถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนไม่ใช่การเคาะ ปะ ผุ เหมือนเม่ือก่อน ซึ่งอะไหล่ชิ้น
ไหนมีการเปลี่ยนคงเหลือให้ตรวจสอบได้ ยกเว้นชิ้นส่วนเล็ก เช่น น็อต ต่างๆ 
คงไม่สามารถตรวจสอบได้ท้ังหมด 

 
นายมงคล  สิทธิชัย ขอเชิญคุณสุริยา ประพันธ ์
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายสุริยา ประพันธ ์ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายสุริยา ประพันธ์สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
  ขอให้ผู้บริหารชี้แจงในรายละเอียดและข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องว่า

ดําเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายใด  ผมอยากทราบว่าการซ่อมรถ
ดังกล่าวผิดระเบียบฯและข้อกฎหมายหรือไม่ เพราะไม่มีรายละเอียดว่าซ่อม
อะไรบ้าง เลยอยากทราบว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นการดําเนินดังกล่าวจะ
ขัดต่อระเบียบกฎหมายหรือไม่ 

 
นายมงคล   สิทธิชัย ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ โอชา 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายทวีศักดิ์ โอชา    กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา  
รองนายกเทศมนตร ี   รองนายกเทศมนตรตีําบลพรุพี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี 
  ขอเรียนว่าตอนนี้ยังไม่มีการซ่อมเป็นเพียงการตั้งงบประมาณเพ่ือซ่อม 

ตัวเลขท่ีได้มาก็มาจากประมาณเบื้องต้นของช่าง ซึ่งเม่ือดําเนินการซ่อมจริง
สมาชิกสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้ว ส่วนเรื่องข้อกฎหมายขอมอบให้ นิติกร
เป็นผู้ชี้แจง 
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นายมงคล  สิทธิชัย ขอเชิญคุณปรเมศวร์ บุญให้ผล 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายปรเมศวร์  บุญให้ผล กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายปรเมศวร์ บุญให้ผล  
           นิติกร ตําแหน่ง นิติกร 
  ในส่วนของข้อกฎหมายจะมีอยู่สองส่วนคือ การขอโอนงบประมาณ กับ

ความรับผิดทางละเมิด ซึ่งท้ังสองส่วนนี้จะต้องแยกออกจากกัน การซ่อม
เทศบาลจะต้องซ่อมไปก่อน และมาสอบหาความรับผิดว่าใครจะต้องเป็นผู้
ชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน โดยจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ความรับผิดทางละเมิด แล้วรายงานข้ันตอนการดําเนินการให้ผู้ว่าฯทราบ 
โดยมีหว้งเวลาว่าจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในห้วงเวลาท่ีกําหนด ๙๐ 
วัน ซึ่ งคณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคําผู้ ท่ี เ ก่ียวข้องซึ่ งอาจมีความ
จําเป็นต้องขยายช่วงเวลา ส่วนเรื่องการขอโอนงบประมาณการโอน
งบประมาณในหมวดงบลงทุนต้องเป็นอํานาจของสภาท้องถ่ินตามระเบียบฯ
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย ขอขอบคุณ คุณปรเมศวร์ บุญให้ผล เพ่ือให้ได้ความกระจ่างยิ่งข้ึน 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมอบให้ท่านเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงทําความเข้าใจกับสมาชิกในส่วนนี้ 

ขอเชิญครับ 
 
นายสารัทธ์   เพชรรามวงศ ์ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายสารัทธ์ เพชรรามวงศ์ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ เลขานุการสภาเทศบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิด

ทางละเมิด ขออนุญาตนําเรียนเพ่ิมเติมในส่วนท่ีนิติกรได้ชี้แจงไปแล้วคือการ
สอบหาตัวผู้รับผิด ตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดฯมีไว้เพ่ือให้ความ
คุ้มครองผู้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ โดยให้หน่วยราชการต้องเป็นผู้ชดใช้ในความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนในเบื้องต้นก่อน แล้วมาสอบหาผู้รับผิดชอบชดใช้ หากพบว่า
ความเสียหายนั้นเกิดจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้าย ผู้กระทํา
ก็ต้องชดใช้ แต่ถ้าเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีปกติก็ไม่ต้องรับผิดชอบ หรือชดใช้
เพียงบางส่วน 

  แต่ในส่วนท่ีสมาชิกสอบถามกันมากคือ เรื่องรายละเอียดการซ่อม ซึ่ง
ท่านสมาชิกห่วงใยว่าเม่ือไม่มีรายละเอียดให้ตรวจสอบอาจเกิดการรั่วไหลได้ 
ซึ่งจริงๆแล้วในข้ันตอนการขออนุมัติผู้รับผิดชอบได้แจ้งประมาณของช่างซ่อม 
มาด้วย แต่เป็นรายละเอียดท่ีค่อนข้างมาก มีประมาณเกือบร้อยรายการ ผู้รับ
จ้างเสนอเข้ามาสามรายแต่ละรายก็มีรายละเอียดและราคาท่ีแตกต่างกันไป 
ซึ่งต้องขอบคุณสมาชิกท่ีให้ความสําคัญในส่วนนี้ แต่ท่านทวีศักดิ์ฯ ก็ได้ชี้แจง
ไปแล้วว่าเป็นเพียงประมาณการในเบื้องต้นยังไม่ได้มีการซ่อมจริง ซึ่งข้อ
กฎหมายท่ีท่านสมาชิก ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านสุริยาฯสอบถามน่าจะ
หมายถึงระเบียบในข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตรงนี้เป็นเพียงการคาดการณ์
งบท่ีจะใช้ในการซ่อม และขออนุมัติโอนงบฯเพ่ือเตรียมรองรับไว้ ยอดงบท่ีขอ
โอนจึงยังไม่ใช่ค่าซ่อมจริงๆซึ่งอาจจะถูกกว่าหรือแพงกว่าก็ได้ ซึ่งปกติก็ได้มี
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การซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่นรถยนต์ต่าง โดยใช้งบจากหมวดดังกล่าวอยู่เป็น
ปกติ เพียงแต่ครั้งนี้งบประมาณค่อนข้างมาก และมีเรื่องความรับผิดทาง
ละเมิดด้วย ซึ่งการสอบหาผู้รับผิดทางละเมิดไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากเคยมี
กรณีเจ้าหน้ายืมเครื่องพ็อคเก๊ต พี.ซี. ไปใช้แล้วเกิดการสูญหาย ก็ได้มีการ
สอบและให้ชดใช้เปน็เงินหม่ืนกว่าบาท 

  ในข้ันตอนการซ่อม จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความ
เสียหาย และกําหนดราคากลาง ก่อนมีการจัดซ่อม การจัดจ้างจะใช้วิธีการ
จ้างโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบฯพัสดุ ซึ่งการจ้างโดยวิธีพิเศษมีเงื่อนไข หลักๆ
คือ การจ้างโดยวิธีการอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี เช่นการก่อสร้างรางระบายน้ํา ท่ี
ประกวดราคาไปแล้วหลายครั้งแต่ยังหาผู้รับจ้างไม่ได้จึงมีการจ้างโดยวิธีพิเศษ  
การจ้างกรณีจําเป็นเร่งด่วน เช่นกรณีน้ําท่วมถนนขาดต้องทําท่อเหลี่ยม ส่วน
การซ่อมรถเป็นกรณีท่ีต้องให้ช่างผู้ชํานาญการถอดตรวจความเสียหายก่อน 
จึงจะประมาณการค่าซ่อมได้ ซึ่งได้นําเรียนไปแล้วว่าจะต้องมีการแต่งตั้ง
กรรมการชุดต่างๆข้ึนมาตรวจสอบ ส่วนท่ีท่านเลขานายกฯได้นําเรียนเรื่อง
การนําซากมาพิสูจน์นั้น หลักเกณฑ์เก่ียวกับการซ่อมแซมครุภัณฑ์กรณีชํารุด
เสียหายต้องมีการนําซากมาแสดง การทําลายต้องแต่งตั้งกรรมการข้ึนมา
ตรวจสอบและทําลายอีกครั้งหนึ่ง จึงขอให้ท่านสมาชิกสบายใจได้และอยาก
ให้เข้ามาร่วมตรวจสอบในทุกข้ันตอน 

 
นายมงคล   สิทธิชัย ขอเชิญคุณไตรลาศ เกตุณรายณ์ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายไตรลาศ เกตุณรายณ ์ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารท่ีได้ชี้แจงตอบข้อซักถามของสมาชิก จริงแล้ว

ฝ่ายสภาพร้อมท่ีจะให้ความเห็นชอบตามท่ีท่านเสนอ แต่การซักถามก็เป็น
หน้าท่ีของฝ่ายสภาเม่ือผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกแล้วก็คิดว่าท่ี
ประชุมคงให้ความเห็นชอบ และขอขอบคุณท่ีได้ทําโครงการต่างๆเพ่ือขอจ่าย
ขาดเงินสะสม และทุนสะสมเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ขอขอบคุณครับ  

 

นายมงคล  สิทธิชัย มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่/ถ้ามี ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯตรวจสอบองค์ประชุม 
  
นายสารัทธ์   เพชรรามวงศ ์ เรียนท่านประธานสภา มีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมจํานวน ๑๑ ท่าน 
เลขานุการสภาฯ ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหมายกําหนด ครับ 
 

นายมงคล  สิทธิชัย   ต่อไปผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล โดยเรียงลําดับการลงมติจาก 
ประธานสภาฯ ญัตติท้ายก่อน  

- ญัตติท่ี ๖.๔.๔ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้โอนลดงบประมาณใน 



18 
 

หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน  
แผนงานการพาณิชย์  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  ค่าจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ําแบบจุ่มใต้น้ํา จํานวน 2 เครื่อง  งบประมาณ  62,000  บาท โปรด
ยกมือครับ 

 
มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ       ๙         เสียง 
                      ไม่เห็นชอบ           -         เสียง 
                     งดออกเสียง           ๒         เสียง 
 
นายมงคล   สิทธิชัย  เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณในหมวด 
ประธานสภาฯ   ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการ 
    พาณิชย์  ค่าจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบจุ่มใต้น้ํา จํานวน 2 เครื่อง  งบประมาณ  

62,000 บาท  
ด้วยมติเห็นชอบ         ๙      เสียง ไม่เห็นชอบ         -        

เสียง และ งดออกเสียง        ๒            เสียง 
 
- ญัตติท่ี ๖.๔.๓ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลง/แก้ไขคํา 
ช้ีแจงงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลพรุพี หมู่ท่ี 4  จํานวน  110,000 บาท  โปรด
ยกมือครับ 

 
มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ       ๙         เสียง 
                      ไม่เห็นชอบ            -        เสียง 
                     งดออกเสียง          ๒        เสียง 
 
นายมงคล  สิทธิชัย  เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลง/แก้ไขคํา 
ประธานสภาฯ ช้ีแจงงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลพรุพี หมู่ท่ี 4  จํานวน  110,000 บาท  

ด้วยมตเิห็นชอบ      ๙        เสียง ไม่เห็นชอบ      -       เสียง 
และ งดออกเสียง         ๒           เสียง 

 
- ญัตติท่ี ๖.๔.๒ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้โอนลดงบประมาณใน

หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพรุพี หมู่ท่ี 4  จํานวน 530,000 บาท 
โปรดยกมือครับ 
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มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ       ๗         เสียง 
                      ไม่เห็นชอบ            ๑        เสียง 
                     งดออกเสียง             ๓       เสียง 
 
นายมงคล   สิทธิชัย  เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ ให้ โอนลดงบประมาณใน 
ประธานสภาฯ   หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง 
    อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพรุพี หมู่ท่ี 4  จํานวน 530,000 บาท 

ด้วยมตเิห็นชอบ      ๗        เสียง ไม่เห็นชอบ   ๑         เสียง 
และ งดออกเสียง         ๓           เสียง 

 
- ญัตติท่ี ๖.๔.๑ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้โอนลดงบประมาณใน

หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กบ-9376 สุราษฎร์ธานี จํานวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท 

โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ       ๘         เสียง 
                      ไม่เห็นชอบ            -        เสียง 
                     งดออกเสียง            ๓        เสียง 
 
นายมงคล  สิทธิชัย  เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ ให้โอนลดงบประมาณในหมวด 
ประธานสภาฯ   ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์เพื่อใช้ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน  
กบ-9376 สุราษฎร์ธานี จํานวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท  

ด้วยมตเิห็นชอบ       ๘       เสียง ไม่เห็นชอบ     -        เสียง 
และ งดออกเสียง           ๓         เสียง 

 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระการประชุมท่ี  

๖.๕.การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อตั้งจ่ายในหมวดค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน จํานวน ๓ รายการ  

      -ญัตติท่ี ๖.๕.๓ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม  
     โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอด หมู่ท่ี ๑  งบประมาณ  
     ๘๔๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ 

 
มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ      ๙          เสียง 
                      ไม่เห็นชอบ           -         เสียง 
                     งดออกเสียง          ๒         เสียง 
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นายมงคล  สิทธิชัย  เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาฯ    โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอด หมู่ท่ี ๑  งบประมาณ  
     ๘๔๐,๐๐๐ บาท 

ด้วยมติเห็นชอบ        ๙       เสียง ไม่เห็นชอบ         -         
เสียง และ งดออกเสียง        ๒            เสียง 

      -ญัตติท่ี ๖.๕.๒ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม  
     โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ซอยบนควนหมู่ท่ี ๕  งบประมาณ  
     ๘๐๐,๐๐๐ บาท  โปรดยกมือครับ 

 
มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ        ๙        เสียง 
                      ไม่เห็นชอบ             -       เสียง 
                     งดออกเสียง            ๒       เสียง 
 
นายมงคล   สิทธิชัย  เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการ 
ประธานสภาฯ    ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ซอยบนควนหมู่ท่ี ๕  งบประมาณ  
     ๘๐๐,๐๐๐ บาท 

ด้วยมติเห็นชอบ        ๙       เสียง ไม่เห็นชอบ          -        
เสียง และ งดออกเสียง         ๒           เสียง 

   -ญัตติท่ี ๖.๕.๑ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้จ่ายชาดเงินสะสม 
   โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จํานวน ๓ จุด  งบประมาณ 
   ๘๒,๐๐๐ บาท 

โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ       ๙        เสียง 
                      ไม่เห็นชอบ           -         เสียง 
                     งดออกเสียง           ๒        เสียง 
 
นายมงคล   สิทธิชัย  เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการ 
ประธานสภาฯ    ขยายเขตประปาหมู่บ้าน จํานวน ๓ จุด  งบประมาณ ๘๒,๐๐๐ บาท  

ด้วยมติเห็นชอบ     ๙          เสียง ไม่เห็นชอบ         -         
เสียง และ งดออกเสียง        ๒            เสียง 

 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระการประชุมท่ี  

๖.๖.การขออนุมัติจ่ายขาดทุนสํารองสะสม เพื่อตั้งจ่ายในหมวดค่า
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน  

 
      สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม โครงการ 
     ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยสันติสุข – แยกร้านค้า 
     ชุมชน หมู่ท่ี 3  งบประมาณ ๓,๗๔๐,๐๐๐ บาท 

โปรดยกมือครับ 
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มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ        ๙        เสียง 
                      ไม่เห็นชอบ            -        เสียง 
                     งดออกเสียง            ๒       เสียง 
 
นายมงคล   สิทธิชัย  เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสํารองเงิน 
ประธานสภาฯ    สะสม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยสันติสุข  
     – แยกร้านค้าชุมชน หมู่ท่ี 3  งบประมาณ 3,740.000 บาท 

ด้วยมตเิห็นชอบ ๙     เสียง ไม่เห็นชอบ       -        เสียง และ 
งดออกเสียง        ๒       เสียง 

 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระการประชุมท่ี  

๖.๗ ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนตาม มาตรา 67 ทวิ แห่ง 
พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 4) แผนงานเคหะและ
ชุมชน  เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านนาสาร สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า ซอยเกาะแก้ว หมู่ท่ี ๕  
จํานวน ๑๑๘,๙๐๖.๙๖ บาท สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

 
มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ        ๙      เสียง 
                      ไม่เห็นชอบ           -        เสียง 
                     งดออกเสียง           ๒      เสียง 
 
นายมงคล  สิทธิชัย  เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนใน แผนงาน 
ประธานสภาฯ   เคหะและชุมชน  เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านนาสาร เพื่อ 
    เป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า ซอยเกาะแก้ว หมู่ท่ี ๕   

ด้วยมติเห็นชอบ       ๙        เส ียง ไม่เห็นชอบ        -          
เสียง และ งดออกเสียง        ๒            เสียง 
 การลงมติในระเบียบวาระท่ี ๖ ซ่ึงเรื่องท่ีผู้บริหารขอความเห็นชอบ  
จากสภาก็ได้เสร็จสิ้นแล้ว ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน 
 
นายมงคล   สิทธิชัย  การประชุมได้ดําเนินมาจนถึงระเบียบวาระสุดท้ายแล้ว ท่านสมาชิกสภา หรือ 
ประธานสภาฯ ผู้บริหารฯ ท่านใดมีเรื่องจะนําเสนอต่อท่ีประชุมขอเชิญครับ 
 
นายมงคล  สิทธิชัย ขอเชิญคุณสุริยา ประพันธ ์
ประธานสภาเทศบาล     
 
นายสุริยา ประพันธ ์ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายสุริยา ประพันธ์สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
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  ขอนําเรียนว่าผมได้เขียนคําร้องเม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพ่ือ
ขอขยายเขตและติดไฟหัวเสา ซอยเคียนพิง จํานวน ๔ จุด จนบัดนี้ยังไม่
ทราบว่าจะดําเนินการได้เม่ือไหร ่

  เรื่องถังขยะ ผมได้ขอมาแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่ได้ มีชาวบ้านมา
สอบถามถามผมเนื่องจากถังเดียวต้องใช้กัน ๓-๔ ครัวเรือน บางบ้านก็ต้องใส่
ถุง อีกอย่างบ้านช่องช้างเป็นเมืองท่องเท่ียว แต่ขยะเพ่นพ่านเพราะไม่มีถังใส่ 
อยากให้ผู้บริหารจัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ผมได้บอกชาวบ้านว่าขอให้
ช่วยๆกันไปก่อนอะไรท่ีทําได้ก็ให้ทําเช่นการแยกขยะท่ีขายได้ไปขาย ส่วนท่ี
ขายไม่ได้ค่อยใส่ถังขยะ 

  เรื่องการพ่นหมอกควัน ต้องขอขอบคุณผู้บริหารท่ีดําเนินการได้อย่าง
รวดเร็วไม่ทราบว่าใช้งบ ของ ส.ปสช.หรือว่างบฯอะไร แต่เห็นคุณพรรณี นํา
สมาชิกไปพ่นหมอกควัน ต้องขอขอบคุณมากครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย    ขอเชิญคุณจรูญ สวัสดิ์เมือง 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายจรูญ สวัสดิ์เมือง กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายจรูญ สวัสดิ์เมืองสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
     ขอถามเรื่องการซ่อมรถหกล้อ ทราบมาว่าได้ซ่อมไปแล้ว แต่เม่ือผม 

มาขอไปบรรทุกหิน ท่านบอกว่ารถเสียใช้ไม่ได้ สายพานขาดบ้าง ยางไม่ดีบ้าง 
ขอให้ช่วยตรวจสอบด้วยเพราะเป็นภาษีชาวบ้าน การซ่อมควรซ่อมให้เสร็จครั้ง
เดียวแล้วใช้การได้เลย ไม่ใช้ ครั้งละ ๕,๐๐๐ บ้าง ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บ้าง  
 บริเวณท่อเหลี่ยมคลองสูญมีการถมดินเป็นเนินลูกระนาด ไม่ทราบว่า
อยู่ในความรับผิดชอบของใคร เวลารถวิ่งไปถึงต้องชะลอความเร็วถึงจะข้ามไป
ได้ อยากให้ช่วยตรวจสอบและประสานมาดําเนินการแก้ไข 

 
นายมงคล  สิทธิชัย  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญคุณทวศัีกดิ์ โอชา 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายทวีศักดิ์ โอชา   กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รองนายก 
รองนายกเทศมนตร ี  เทศมนตรตีําบลพรุพี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี 
  เรื่องไฟฟ้าถ้าเป็นการซ่อมแซมเทศบาลจะดําเนินการเอง แต่ถ้าเป็น

การขยายเขตต้องอุดหนุนการไฟฟ้าฯเนื่องจากเป็นนโยบายของผู้บริหารอยู่
แล้ว หากเป็นการซ่อมแซมแล้วช่างยังไม่ได้ดําเนินการเดี่ยวจะไปติดตามให ้

  เรื่องถังขยะได้ตั้งงบไว้ในเทศบัญญัติ จํานวน ๕๐ ลูก  โดยตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้จึงต้องรอให้เงินรายได้เข้ามาก่อน ซึงขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ
จัดซื้อ 

  เรื่องการซ่อมรถหกล้อซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้วหลายปี ยังไม่มีการ
ซ่อมแซมครั้งใหญ่ ช่วงท่ีผู้บริหารชุดนี้เขามาเป็นช่วงวิกฤติภัยแล้ง แล้วเห็นว่า
ปีก่อนๆตั้งงบไว้จ้างรถบรรทุกน้ําแจกชาวบ้าน นายกฯเลยให้เอารถ และถัง
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น้ําไปซ่อมเพ่ือไว้บรรทุกน้ําแจกเอง และในภาวะปกติก็จะใช้บรรทุกหินซ่อม
ถนน ท่ีท่านไปขอแล้วมันเสียก็ต้องบอกว่ามันบังเอิญเป็นช่วงท่ีมันจะต้อง
ดําเนินการซ่อมแซมจริงๆ 

  เรื่องท่อเหลี่ยมคลองสูญ ไม่ใช่งบประมาณของเทศบาล แต่ผู้บริหารก็มี
แนวคิดท่ีจะปรับดินตรงนั้นออก และลงหินให้เป็นทางลาดเพ่ือให้รถวิ่งได้
สะดวกข้ึน และไม่ทําให้ท่อเหลี่ยมได้รับความเสียหาย 

  ต้องขอขอบคุณสมาชิกท่ีได้สอบถาม ผู้บริหารพยามเร่งรัดติดตามการ
ทํางานให้เป็นไปตามนโยบายท้ัง ๕ ด้านแต่ด้วยข้อจํากัดเรื่องงบประมาณ 
และระเบียบข้อกฎหมายทําให้บางอย่างไม่สามารถดําเนินการได้ในทันที ส่วน
เรื่องการพ่นหมอกควัน ขอมอบคุณสรรเพชร เป็นผู้ชี้แจง 

 
นายมงคล  สิทธิชัย ขอเชิญคุณสรรเพชร จรูญรัตน ์
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายสรรเพชร จรูญรัตน ์  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายสรรเพชร จรูญรัตน ์
รองนายกเทศมนตร ี  รองนายกเทศมนตรตีําบลพรุพี  
  การพ่นหมอกควันดําเนินการโดยงบ ส.ปสช.ท่ีจริงก็ไม่ได้ดําเนินการช้า

เกินไปเพียงแต่การดําเนินการต้องขอความเห็นชอบ จาก ส.ปสช.ซึ่งได้มีการ
ปรับการประชุมมาเป็น ๒ เดือน/ครั้ง สําหรับในจังหวัดสุราษฏร์ฯมีผู้ป่วย 
๑,๐๐๐ กว่าคน ซึ่งน้อยกว่า นครฯและสงขลา ซึ่งมีผู้ป่วย ๒,๐๐๐ กว่า โดย
ในเขตตําบลพรุพีมีผู้ป่วย ๑๐ กว่าราย เม่ือเทียบกับ เทศบาลเมืองนาสาร ซึ่ง
มีผู้ป่วยกว่า ๑๐๐ ราย แล้วเราดําเนินการได้เร็วกว่า ซึ่งเม่ือผู้ป่วยเกิดข้ึนเราก็
จะส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบท่ีบ้าน ซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้รับความร่วมมือ
เท่าท่ีควร 

 
นายมงคล  สิทธิชัย ขอเชิญคุณไตรลาศ เกตุณรายณ์ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายไตรลาศ เกตุณรายณ ์ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
  ในฐานะท่ีได้รับการคัดเลือกจากสภาฯให้ไปเป็นคณะกรรมการ ส.ปสช. 

ร่วมกับคุณพรรณีฯ ซึ่งใน ส.ปสช.ได้มีปัญหาอยู่บ้างในช่วงแรกๆเนื่องจากเป็น
ช่วงของการปรับเปลี่ยน ขณะนี้ได้ทําการพ่นหมอกควันในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี ๕ หมู่ท่ี 
๖ และหมู่ท่ี ๗ ส่วนหมู่อ่ืนๆดําเนินการไปได้เพียงบางส่วน ซึ่งจากการ
สอบถามผู้รับผิดชอบทราบว่ามีงบฯอยู่เพียง ๕๐,๐๐๐ บาท และใกล้จะ
หมดแล้วคาดว่าจะไม่เพียงพอสําหรับการพ่นแบบปูพรหมท้ังตําบล อยาก
หารือผู้บริหารว่าให้ช่วยหางบฯมาเพ่ิมเติมให้เพียงพอ 

  ในการทําเทศบัญญัติฯขอฝากผู้บริหารในการตั้งงบประมาณสําหรับ
การจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน เพราะขณะนี้มีอยู่เพียงเครื่องเดียว จึงอยาก
ขอให้จัดซื้ออย่างน้อย ๒ เครื่อง เพ่ือให้เพียงพอต่อกรใช้งาน 
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นายมงคล  สิทธิชัย ขอเชิญคุณสรรเพชร จรูญรัตน ์
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายสรรเพชร จรูญรัตน ์  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายสรรเพชร จรูญรัตน ์
รองนายกเทศมนตร ี  รองนายกเทศมนตรี  
  เรื่องงบประมาณท่านนายกฯได้ยืนยันมาแล้วว่าสําหรับการแก้ปัญหา

ไข้เลือดออกไม่มีปัญหาเรื่องงบฯสามารถดําเนินการได้อย่างเต็มท่ีครับ 
 
นายมงคล  สิทธิชัย ขอเชิญนายสินชัย วงศ์จินดา เลขานุการนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายสินชัย วงศ์จนิดา  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายสินชัย วงศ์จินดา  
เลขานุการนายกฯ เลขานุการนายกฯ 
  แจ้งเรื่องการออกหน่วยมิตรประชา ของกองบิน ๗ โดยขอความ

ร่วมมือสมาชิกและผู้ท่ีเก่ียวข้องในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
เนื่องจากมีการออกหน่วยบริการในหลายๆด้าน และผมยังได้ประสานขอ
ความร่วมมือในเรื่องอ่ืนไว้เช่นการจัดกิจกรรมวันเด็ก การให้ความช่วยเหลือ
ของชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๗ ในวันงานจะมี
กิจกรรมหลายอย่าง มีการแสดงดนตรี ช่วงบ่ายแข่งขันฟุตบอลส่วนช่วงคํ่าก็มี
การเลี้ยงสังสรรค์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของกองบิน ๗ มาร่วมงานกว่าร้อยคน  

 
นายมงคล  สทิธิชัย ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร จากการท่ีผมได้ไปติดตามการพ่นหมอก 
ประธานสภาเทศบาล ควันในหมู่ท่ี ๕ และได้หารือร่วมกับท่านสารวัตรกํานันตําบลพรุพีว่าจะพ่น

อย่างไร จะพ่นเฉพาะในรัศมีร้อยเมตรจากบ้านเกิดเหตุ หรือพ่นแบบปูพรม 
ซึ่งขณะนี้ในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี ๕,๖,๗ ได้พ่นแบบปูพรมไปแล้ว ยังเหลือในหมู่ท่ี 
๑,๒,๓ และหมู่ท่ี ๔ ซึ่งคาดว่างบฯจะไม่เพียงพอ จึงอยากขอให้ผู้บริหาร
จัดสรรงบฯเพ่ิมเติมด้วย 

  เม่ือได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว กระผมขอปิดการประชุม/และ
ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอขอบคุณครับ 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๕๐ น. 

   
                                  ลงชื่อ           เลขานุการสภาเทศบาล 

          (นายสารัทธ์ เพชรรามวงศ์) 
 
 
 
 
 



25 
 

 
 
 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี  
 

        ลงชื่อ       ประธานกรรมการ 
                     (นายจรัญ พัฒนช)ู                

     
ลงชื่อ       กรรมการ 

                    (นายสุริยา ประพันธ)์                   
 

                 ลงชื่อ       กรรมการ/เลขานุการ 
                   (นางวณิชยา อู่ทรงธรรม) 

           
- สภาเทศบาลตําบลพรุพี มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม  เม่ือ................................. 

 
 

ลงชื่อ        ผู้ตรวจสอบ 
                                  (นายมงคล สิทธิชัย) 

                                                          ประธานสภาเทศบาลตําบลพรุพี 
 
 


